

สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง ครั้งแรก

วันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง (อาคารอเนกประสงค์ไทยเข้มแข็งเทศบาลตำบลหางดง)

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรศักดิ์	ศรีเมืองกลาง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๒. นายจาตุรนต์	ดวงแสง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๓. นายทรงศิริ	กองเพชร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๔. นายอรณพ	จันทบุตร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๕. นายนิพนธ์	ธีรานุสรณ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๖. นายกนก	วุฒิสรรพ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๗. นายเจริญ	ใบจิว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๘. ร้อยเอกสุเทพ	ปัญญา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๙. นายอุไคย	ฐานันดรกุล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๐. นายประเสริฐ	คำคง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๑. นายบุญมา	ฝนท่าแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๒. นายนิกร	สิทธิธรรม	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมศักดิ์	คณาคำ	นายอำเภอหางดง
๒. นายสมศักดิ์	อุปพันธ์	ปลัดเทศบาลตำบลหางดง
๓. นางสาวสไบพรรณ	เทพวรรณ	ท้องถิ่นอำเภอหางดง
๔. นางนงนุช	เพ็ญพัฒนากุล	ปลัดอำเภอรับผิดชอบประจำตำบลหางดง
๕. นางสิริพร	สมบูรณ์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๖. นางสาวดุขยา	ผลประเสริฐ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๗. นางสาวจารุวรรณ	ชยัน	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
๘. นายศิโรวัฒน์	ปัญญา	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
๙. นางสาวพินนุช	ยาวิไชย	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
๑๐. นายกฤตนิย	ปัญญาเรือง	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

- นายสมศักดิ์ อุปพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลหางดง ทำหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว เชิญนางสาวสไบพรรณ เทพวรรณ ท้องถิ่นอำเภอหางดง กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดงทุกคน
- เลขานุการสภาชั่วคราว เชิญนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว ประจำที่โต๊ะประจำตำแหน่ง เพื่อกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง ครั้งแรก

นายสมศักดิ์ คณาคำ
นายอำเภอหางดง

สวัสดีทุก ๆ ท่าน ผมขอถือโอกาสประชุมสภาครั้งแรกซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ท่านได้มอบให้ผมในฐานะในอำเภอประจำพื้นที่ได้มาปฏิบัติราชการแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพราะปกติในส่วนของสภาเทศบาล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องมาเป็นประธาน แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ สถานที่และเวลาท่านผู้ว่าราชการจังหวัด จึงได้มอบให้ผมนายอำเภอประจำพื้นที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดประชุมสภาในครั้งนี้ คงต้องขออนุญาต ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่ท่านปลัดท่านได้แจ้งและให้ทุกท่านได้รับทราบและจะมีขั้นตอน อันดับแรกผมต้องขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกสภาทุกท่านวันนี้เราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนคัดเลือก เลือกว่าท่านเข้ามาเป็นตัวแทนในระบบประชาธิปไตยพื้นฐาน เป็นที่ทราบกันดีว่าโดยเจตนารมณ์ของระบบประชาธิปไตยนั่นก็คือ การเป็นตัวแทน พ.ร.บ.เทศบาลได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เพื่อต้องการให้มีผู้แทนในระบอบรากฐานในระบบประชาธิปไตยในประเทศที่เจริญหรือประเทศที่มีอารยะได้ถือประพฤติปฏิบัติกัน ฉะนั้นวันนี้เราก็คงจะมีขั้นตอนและมีการปฏิบัติหน้าที่กัน ผมเองต้องถือโอกาสนี้ได้นำเรียนทุกท่านได้เข้าใจกระบวนการก่อน กระบวนการในการดำเนินการ คือหลังจากรับสมัคร เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาประชาชนได้คัดเลือกท่านเข้ามา แต่กระบวนการยังไม่จบ ต้องได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือที่เราเรียกว่า กกต. เมื่อ กกต. ได้รับผลการเลือกตั้งก็จะมีการตรวจสอบการเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่ ภายใน ๓๐ วันเขาจะต้องรับรองหากไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่มีเรื่องการเลือกตั้งโดยไม่ชอบธรรมขณะนี้ทุกท่านก็ได้รับการรับรองจาก กกต.ประกาศรายชื่อผู้รับการคัดเลือก แต่เมื่อมีการรับรองเสร็จเรียบร้อยในกระบวนการแล้ว เขาจะต้องแจ้งให้จังหวัดรับทราบ จังหวัดเองเมื่อรับทราบแล้วก็ต้องแจ้งนายอำเภอประจำพื้นที่ที่ได้รับทราบและกำหนดประชุมสภาภายใน ๑๕ วัน ฉะนั้น ผมเองได้รับคำสั่งและได้รับผลที่พวกท่านได้รับการรับรองจาก กกต. เลยกำหนดวันที่ให้มีการดำเนินการประชุมสภา ครั้งแรก ในวันนี้ ก็จะได้เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการเลือกประธานสภาชั่วคราวขึ้นมา ก่อน โดยให้ผู้ที่อาวุโสที่สุดจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานและให้มีการคัดเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการ จากนั้นเมื่อได้ประธาน ได้คณะผู้บริหารที่เรียกว่าฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว ฝ่ายบริหารจะเข้าปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีการแถลงนโยบายต่อสภาก่อน วันนี้ถ้ายังไม่ได้แถลงนโยบายต่อสภา โดยระเบียบข้อกฎหมายถือว่ายังไม่มีอำนาจอย่างสมบูรณ์แบบในการเข้าปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีต้องแถลงต่อสภาก่อน ซึ่งผมเข้าใจว่าวันนี้ทางท่านปลัดเทศบาลท่านคงเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ขออนุญาตนำเรียนและทบทวนให้ทุกท่านได้รับทราบ ในส่วนของบทบาทภารกิจ หน้าที่ เป็นที่ทราบกันดีว่า ตอนที่มีการจัดตั้ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ เจตนารมณ์ของกฎหมาย รูปแบบของกฎหมายการปกครองในขณะนั้นต้องการให้ดำเนินการจัดตั้งสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารเป็นลักษณะเช็คแอนด์บาลานซ์ คือพูดง่ายๆว่าตอนนั้นกฎหมายฉบับนี้เป็นระบบถ่วงดุล คินอำนาจ ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร ไปลอกรูปแบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสมา ขออนุญาตทบทวนว่าเช็คแอนด์บาลานซ์ก็คืออำนาจของสภาและอำนาจฝ่ายบริหารสามารถถ่วงดุลกัน มีการยุบสภาได้มีการล้มนายกเทศมนตรีได้นั้นคือเจตนาของ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แต่ในระยะหลังได้มีการปรับบทบาท เนื่องจากได้มีการวิเคราะห์โดยนักวิชาการเค้ามองว่าหลักการเช็คแอนด์บาลานซ์หรือถ่วงดุลอำนาจไม่เป็นผลดีกับประเทศ นั่นคือความเห็นในเชิงของการบริหารและโดยเฉพาะการยึดอำนาจเมื่อปี ๒๕๕๗ เปลี่ยนระบบการบริหาร เป็นการแยกอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติกับการบริหารออกจากกันอำนาจทางนิติบัญญัติไม่สามารถไปล้มท่านนายกเทศมนตรีได้ ฝ่ายสภาจะไปถ่วงดุล คินอำนาจก็มีอำนาจน้อยลง รูปแบบนี้มาจากประเทศสแกนดิเนเวียที่มุ่งทำเรื่องรัฐสวัสดิการและสหรัฐอเมริกาในบางรัฐ ต้องขออนุญาตนำเรียนในตรงนี้ว่าการเลือกเมื่อก่อนนายกเทศมนตรีค่อนข้างแคร์มากต้องเลือกทีม สท.มา แต่พอกฎหมายที่ปรับแก้ไขใหม่นายกเทศมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นไปกับ สท.ก็ได้ ท่านเห็นแม่ท่าช้างไหม นายกเทศมนตรีมาสมัครคนเดียว ทีมผู้บริหารค่อยหาภายหลัง อย่างไรก็ตามผมในฐานะนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขออนุญาตนำเรียนท่านสมาชิกทุกท่านที่พูดมาเมื่อสักครู่คือหลักการรูปแบบการบริหารการปกครอง เมื่อวันที่ท่านเข้ามาดำรงตำแหน่ง ท่านจะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทำหน้าที่บทบาทตรงนี้เป็นอย่างไรบ้าง แต่ผมอยากจะขออนุญาตโอกาสนี้มาเรียนเป็นข้อคิดเตือนสติและขอความร่วมมือให้ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคิดถึงตอนที่เรามาสมัคร เริ่มหาเสียงกับพี่น้องชาวบ้านว่าเราจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยากจะเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองทางดงของเราให้มีความเจริญรุ่งเรือง อยากจะให้ทุกท่านจำทำอะไรให้คิดถึงจุดนั้น อยากให้ท่านมองผลประโยชน์ของประชาชน ประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง ท่านเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกับฝ่ายบริหาร อะไรที่ฝ่ายบริหารเขาคิดเป็นประโยชน์ ไซ้คอยแต่จะคิดค้าน ผากไว้ด้วยนะครับ เพราะบางทีพอเล่นการเมืองมากกลายเป็นว่าเอาการเมืองเป็นที่ตั้ง ขอให้มองผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง อยากให้ทุกท่านร่วมไม้ร่วมมือกับทางทีมบริหารซึ่งองค์ประกอบของเทศบาลตำบลทางดงยังงี้ก็ต้องประกอบด้วย ๓ ส่วนครับ ๑. ฝ่ายนิติบัญญัติ ๒. ฝ่ายบริหารที่นำโดยนายกเทศมนตรี ๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่นำโดยปลัดเทศบาล ๓ ส่วนนี้ จะเป็นส่วนที่สำคัญหากขาดกลไกใดทิศทางการตอบสนอง พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านให้บริการที่รัฐกระจายอำนาจให้ท่านเข้ามาทำบางสิ่งบางอย่าง ฉะนั้น วันนี้ท่านต้องบอกพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า หน้าที่ของเขา คือ เป็นคนช่วยเป็นธุระทำให้ เป็นคนดูแลระเบียบข้อกฎหมายให้ ส่วนที่ผมอยากจะนำเรียนเบื้องต้น เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของท่าน สท. เกี่ยวกับเรื่องการ

กระจายอำนาจ การกระจายอำนาจเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้มอบกิจการบางสิ่งบางอย่าง ได้มอบอำนาจและหน้าที่ให้ถือปฏิบัติ อยากจะฝากว่า บางท่านเข้ามาแล้วใน รูปแบบของการกระจายอำนาจที่เป็นรูปแบบเทศบาลหรือ อบต. ยังมีสมาชิกบาง ท่านเข้าใจผิด โดยไม่ไปอ่านระเบียบข้อกฎหมาย อำนาจหน้าที่ เช่น ส.อบต.ท่าน หนึ่งเข้าไปรอครูเพื่อตรวจเช็คการมาปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดของ อบต. แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่อยู่ในระเบียบข้อกฎหมายอำนาจหน้าที่ของ ส.อบต. ซึ่งผมเชื่อว่า สมาชิกในที่ประชุมในที่นี้หลายท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หลายท่านรับบทบาท หน้าที่ คงต้องขอฝากการทำหน้าที่ของท่าน ท้องถิ่นในตอนนี้มีอำนาจหน้าที่อะไรบ้าง ผม อนุญาตนำเรียนเสนอเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อน บทบาทหน้าที่ของท่านมีอะไรบ้างครับ ๑.รัฐกระจายอำนาจให้ดูในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำไม่ไหล ไฟไม่สว่าง ทางไม่สะดวก ในหมู่บ้านชุมชน ๒.รัฐกระจายอำนาจให้ทุกท่านเข้ามาทำหน้าที่แทน ดูแลกลุ่มคน ๑.ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งอยู่รอดปลอดภัยเป็นทารก เป็นหน้าที่ของ เทศบาลร่วมกับสาธารณสุขร่วมกันดูแล ซึ่งนโยบายของผม(นายอำเภอ) ให้เริ่มดู ตั้งแต่ตรงนี้ ที่เราเรียกว่าการกระจายงบผ่าน สป.สช. ๒.อยู่รอดเป็นทารกท่าน นายกเทศมนตรีท่านอาจจะมีการเอาของไปเยี่ยมเป็นของแรกเกิดในบางแห่ง บางที่ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสามขวบ เราเรียกว่าวัยเตาะแตะ รัฐต้องดูแลคนกลุ่มนี้ ให้เจริญทั้ง ทางร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ ฉะนั้นหน้าที่ของท้องถิ่นต้องดูแล คนกลุ่มนี้ นอกจากนี้ อายุสามขวบขึ้นไปจนถึงก่อนศึกษาภาคบังคับ ที่รัฐบาล กำหนดเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นต้องดูแลคนกลุ่มนี้ นอกจากนี้อายุสามขวบเป็นต้นไป จนถึงก่อนศึกษาภาคบังคับ ซึ่งรัฐบาลกำหนดเป็นหน้าที่ของท้องถิ่น โดยเรียกว่า ศูนย์เด็กเล็ก นอกจากนี้บางแห่งและในอนาคตที่จะเกิดขึ้นแน่นอนคือเรื่องของการศึกษาภาคบังคับ รัฐเองก็จะพยายามที่จะกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีความพร้อมเข้ามาดูแลการศึกษาภาคบังคับ ฉะนั้นอย่างเทศบาลตำบล ทางดงก็มีโรงเรียนตั้งแต่ ป.๑ ไปจนถึง ป.๖ ในอนาคตอาจจะถึง ม.๖ ได้ ถ้าเทศบาล มีความพร้อม นอกจากนี้หน้าที่ของท่านในการดูแลกลุ่มคน ผู้ป่วย ผู้พิการผู้ป่วยติด เติง รัฐบาลก็จะจัดสรรเงินผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ท่านเข้ามาดูแล ผู้สูงอายุกลุ่มแม่บ้านเยาวชน นี่เป็นหน้าที่ที่รัฐกระจายอำนาจให้พวกท่านได้เข้ามา ทำหน้าที่ดูแลคนกลุ่มนี้ กลุ่มผู้สูงอายุ อายุเกิน ๖๐ ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลตำบล ทางดงท่านอาจจะเข้าไปดูแลกลุ่มคนผู้ยากไร้หรือคนยากจนนี่คือหน้าที่ของพวก ท่านนี่คือรัฐให้อำนาจกระจายอำนาจ ๓.การเข้าไปดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย กิจการที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชน เรื่องตลาดต้องขอฝาก ทุกท่านช่วยดูแลเทศบาลตำบลทางดง ท่านนายกจำรูญท่านเองได้รับการกล่าวขาน การยอมรับในการบริหาร ซึ่งผมในฐานะนายอำเภอที่มาอยู่ที่นี้ก็ชื่นชมท่าน เพราะ ท่านทำประโยชน์มากมาย เรื่องตลาดเทศบาลขออนุญาตนำเรียนในตอนนี้ใน สถานการณ์โควิดฝาก สท.ช่วยดูแลให้ผมด้วย ขณะนี้ได้รับการติติงมา ทำไม่มีช่อง ทางเข้าออกหลายช่องทาง ตอนนี้ท่านปลัดคงต้องกำหนดช่องทางเข้าออก ๒ ทิศทางเท่านั้น

นอกจากนี้ต้องมีพนักงานเจ้าหน้าที่ไปกำกับดูแล เมื่อวานผมตื่นเช้าได้รับโทรศัพท์ อัมรินทร์ที่วิกับไทยรัฐทีวีลงข่าวฝรั่งเศสเยอรมันไม่ปฏิบัติตามกฎ ผมต้องประสานตำรวจ ท้องเที่ยว ทราบว่าฝรั่งเศสอยู่น้ำแพร่ ได้ประสาน สภ.หางดง และทางท่านปลัดก็ได้ ประสานพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบพร้อมและผมให้ปลัดอำเภอได้ร่วมกัน ตรวจสอบ ข่าววันนี้ก็ดำเนินคดีไป ๒ ข้อหา ต้องดำเนินการให้เด็ดขาด ผมขอฝาก ท่านปลัดจัดเจ้าหน้าที่ดูแลตลาดด้วย ประการที่ ๓ ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง ร้านค้าที่อนุญาตให้ขายได้ถึง ๓ ห่ม ให้ถือปฏิบัติตามเวลาด้วย ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ ตรวจตราด้วย ไม่อนุญาตให้นั่งรับประทานที่ร้าน ให้ซื้อกลับบ้านนั้น ยิ่งเป็นตลาดของ เทศบาล เป็นตลาดของรัฐ ยิ่งไม่ยอมให้มีประเด็นเกิดขึ้น กลับมาที่บทบาทหน้าที่ การดูแลสิ่งแวดล้อมสาธารณะ หลายส่วนคงจะต้องคุยกัน การนำเสนอเส้นทางใน เขตเทศบาล ตั้งแต่แม่ท่าช้างต่อมาหางดง ถนนเส้นหลัก อีกส่วนที่อยากจะชื่นชมคือ โรงเรียนเทศบาล ศูนย์เด็กเล็ก ทำกันได้ดีมาก อยากจะให้เดินหน้าต่อ เพราะจะเป็น ศูนย์การเรียนรู้ให้ผู้อื่น สนามกีฬาเทศบาลถือว่าจัดได้ดี ฝาก สท.ทุกท่านช่วยดูแล ด้วยครับ บทบาทที่ ๔ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของท่านคือ เรื่องกิจการที่รัฐบาลมอบให้ ทำ เช่น โรงรับจำนำ หรือกิจการอื่นๆ ซึ่งตามระเบียบข้อกฎหมายได้กำหนดไว้ ฉะนั้นประเด็นตรงนี้ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่แต่จะ ทำเฉพาะงานของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเดียว ท่านต้องเป็นตัวแทนของพี่น้อง ประชาชน ที่จะนำข้อเดือดร้อน สารทุกข์สุขดิบมาให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบและ แก้ไขปัญหาตรงนี้ คือท่านต้องทำงานร่วมกับฝ่ายบริหาร ขอโอกาสนี้สรุปว่าขอยินดี กับทุกท่านที่ได้รับเลือกจากพี่น้องประชาชนขอให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ กฎหมายระเบียบตามอำนาจหน้าที่ และประการสุดท้ายขอให้ท่านสมาชิกสภา เทศบาลทุกท่านจงประสบผลสำเร็จ ขอให้ดำเนินหน้าที่พัฒนาเทศบาลตำบลหางดง ให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นไปอย่างที่ท่านมุ่งมั่นปรารถนาและขอให้ท่านมีสุขภาพ ที่สมบูรณ์แข็งแรง มีครอบครัวที่อบอุ่น ประกอบกิจการใดที่ถูกต้องด้วยทำนองครอง ธรรมขอให้ท่านประสบผลสำเร็จทุกด้าน ขอขอบคุณครับ ขออนุญาตให้ท่านปลัดดำเนินการตามระเบียบ เชิญครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งที่ประชุมทราบ

นายสมศักดิ์ อุปพันธ์

เลขาธิการสภาชั่วคราว

ประกาศอำเภอหางดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง ครั้งแรก ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล หางดงครบตามจำนวน ตามที่กฎหมายกำหนดเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ ประชุมสภาท้องถิ่น ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ (๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๔๙๑๒ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล หางดงครั้งแรกในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๔.๓๐ น. ณ ห้อง ประชุมเทศบาลตำบลหางดง ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง

สำหรับเรื่องต่อไปจะเป็นการเชิญท่านสมาชิกสภาที่มีอายุมากที่สุดมาเป็นประธานสภาชั่วคราว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อที่ ๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการประชุมสภาท้องถิ่น ซึ่งประธานสภาชั่วคราวจะทำหน้าที่อยู่สองเรื่อง เรื่องแรกคือท่านจะเป็นผู้กล่าวนำสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ พระราชบัญญัติเทศบาลและเป็นไปตามข้อ ๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ส่วนอีกหน้าที่หนึ่งท่านประธานสภาชั่วคราวจะทำหน้าที่เลือกประธานสภาเทศบาลตัวจริงขออนุญาตแจ้งข้อกฎหมาย การเสนอประธานสภาที่จะเป็นการให้สมาชิกสภาเทศบาลหนึ่งท่านเสนอชื่อผู้เห็นสมควรและให้มี สท.ออกเสียงรับรองจำนวนไม่น้อยกว่าสองคน หากมีผู้เสนอผู้ที่สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาเพียงหนึ่งคนก็จะถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ตามระเบียบข้อ ๑๔ ขออนุญาตเรียนเชิญนายบุญมา ฝันท่าแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ซึ่งท่านมีอายุสูงสุดได้ทำหน้าที่ตามที่ได้มาเรียนไว้เบื้องต้น

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง กล่าวคำปฏิญาณตน

นายบุญมา ฝันท่าแก้ว ประธานสภาชั่วคราว กราบเรียนนายอำเภอหางดง ท้องถิ่นอำเภอหางดง ปลัดเทศบาลตำบลหางดง และ สวัสดิ์ทุกๆท่าน ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้ให้เกียรติผมมาเป็นประธานสภาชั่วคราวในวันนี้ อันดับแรก ขอเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนเพื่อกล่าวปฏิญาณตน ข้าพเจ้า ขอกล่าวคำปฏิญาณตนว่า ข้าพเจ้า.....ขอปฏิญาณตนไว้ในสภาเทศบาลอันทรงเกียรตินี้ ข้าพเจ้าจะรักษาไว้และปฏิบัติซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งนี้จะซื่อสัตย์และสุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา และเลขาธิการสภาเทศบาลตำบลหางดง

นายบุญมา ฝันท่าแก้ว ประธานสภาชั่วคราว ต่อไปผมจะเข้าสู่การเลือกประธานสภาขอเชิญสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เสนอชื่อประธานสภา ได้เลยครับ

นายนิพนธ์ อีร์ภานุสรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายนิพนธ์ อีร์ภานุสรณ์ ขอเสนอ นายอรรถพร จันทรบุดร ครับ

นายบุญมา ฝันท่าแก้ว ประธานสภาชั่วคราว ขอผู้รับรองด้วยครับ

นายสุรศักดิ์ ศรีเมืองกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง

นายบุญมา ฝันท่าแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง

นายบุญมา ฝันท่าแก้ว ประธานสภาชั่วคราว มีท่านใดเสนอท่านอื่นอีกไหมครับ

นายกนก วุฒิสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายกนก วุฒิสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอ นายอุทัย ฐานันดรกุล เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหางดงครับ

นายบุญมา ฝันท่าแก้ว ประธานสภาชั่วคราว ขอผู้รับรองด้วยครับ

นายเจริญ ไบจิว สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง

นายประเสริฐ คำคง สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือรับรอง

นายบุญมา ฝนท่าแก้ว
ประธานสภาชั่วคราว
นายสมศักดิ์ อุปพันธ์
เลขานุการสภาชั่วคราว

มีท่านใดเสนอท่านอื่นอีกไหมครับ

เรียนท่านประธานสภาชั่วคราวครับ ขออนุญาตนำเรียนข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการลงคะแนนเพื่อเลือกประธานสภาในกรณีนี้ สักครู่เจ้าหน้าที่จะแจกกระดาษให้ท่านท่านละหนึ่งแผ่น ปากกาและซองจดหมาย ขอให้ท่านได้เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นว่าสมควรได้รับเลือกเป็นประธานสภาเขียนลงในกระดาษแล้วให้ใส่ในซองจดหมายเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อที่ ๗๕ วรรคสาม หลังจากที่ท่านเขียนชื่อแล้วนำกระดาษที่เขียนชื่อใส่ในซองจดหมายเรียบร้อยแล้ว สักครู่เจ้าหน้าที่จะนำหีบมา เพื่อให้ท่านนำมาหย่อนด้วยตัวเอง หลังจากที่ท่านหย่อนลงหีบเรียบร้อยแล้วท่านประธานสภาชั่วคราวจะเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตามลำดับตัวอักษรเพื่อมาหย่อนซองจดหมายลงหีบ โดยท่านประธานสภาชั่วคราวจะเรียกสมาชิกสภาตามลำดับตัวอักษรหลังจากนั้นท่านประธานสภาชั่วคราว ก็จะเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่าสองคนมานับคะแนนหากคะแนนเท่ากันให้ลงคะแนนใหม่โดยวิธีเดิมหากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีการจับฉลากตามระเบียบข้อ ๓ เมื่อได้ผลของผู้ที่ได้รับเลือก ประธานสภาเรียบร้อยแล้ว ประธานสภาชั่วคราวจะสั่งให้พักการประชุม

นายบุญมา ฝนท่าแก้ว
เลขานุการสภาชั่วคราว

ประมาณ ๕ ถึง ๑๐ นาทีเพื่อให้ท่านนายอำเภอซึ่งปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตัวจริง หลังจากนั้นเมื่อท่านนายอำเภอได้ลงนามแต่งตั้ง ท่านประธานสภาชั่วคราวก็จะหมดหน้าที่ ขณะนี้ขออนุญาตให้ท่านประธานสภาชั่วคราวได้ดำเนินการต่อ ได้เรียกชื่อสมาชิกตามลำดับตัวอักษรเพื่อทำการหย่อนบัตร หากทุกท่านลงชื่อเรียบร้อยแล้วขอให้นำกระดาษใส่ซองจดหมายด้วยครับ จากนั้นขอเชิญท่านกนก วุฒิสรรพ์ หย่อนบัตรลงหีบ เชิญท่านจาตุรนต์ ดวงแสง ครับ เชิญท่านเจริญ ใบจิว ครับ เชิญท่านทรงศิริ กองเพชร ครับ เชิญท่านนิกร สิทธิธรรม ครับ เชิญท่านนิพนธ์ ธีรภานุสรณ์ ครับ เชิญท่านประเสริฐ คำคง ครับ เชิญท่านร้อยเอกสุเทพ ปัญญา ครับ เชิญท่านสุรศักดิ์ ศรีเมืองกลาง ครับ เชิญท่านอรรถนพ จันทรบุดร ครับ และเชิญท่านอุทัย ฐานันดรกุล ครับ ขอเชิญสมาชิกสภา ๒ ท่าน ทำหน้าที่นับคะแนนครับ นางทรงศิริ กองเพชร และนายนิพนธ์ ธีรภานุสรณ์ เป็นผู้นับคะแนน นางทรงศิริ กองเพชร ทำหน้าที่ชานคะแนน คนที่ ๑ คุณอุทัย คนที่ ๒ คุณอรรถนพ คนที่ ๓ คุณอรรถนพ คนที่ ๔ คุณอรรถนพ คนที่ ๕ คุณอรรถนพ คนที่ ๖ คุณอุทัย คนที่ ๗ คุณอุทัย คนที่ ๘ คุณอรรถนพ คนที่ ๙ คุณอุทัย คนที่ ๑๐ คุณอะไย คนที่ ๑๑ คุณอรรถนพ คนที่ ๑๒ คุณอรรถนพ ครบเรียบร้อยแล้ว ขอบขอบคุณ ตามคะแนน คุณอรรถนพ จันทรบุดร ได้คะแนน ๗ คะแนน คุณอุทัย ฐานันดรกุล ได้คะแนน ๕ คะแนน สรุปว่า คุณอรรถนพ จันทรบุดร ได้เป็นประธานสภานะครับ จากนั้น ขอพัก ๑๐ นาทีครับ

นายบุญมา ฝนท่าแก้ว
เลขานุการสภาชั่วคราว

นายสมศักดิ์ อุปพันธ์
เลขานุการสภาชั่วคราว

ประธานสภาชั่วคราวขอพัก ๑๐ นาที เพื่อที่ท่านนายอำเภอหางดงจำได้ลงนามคำสั่งรับ ระหว่างที่รอท่านนายอำเภอลงนาม จะขอให้ประธานสภาตัวจริงขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ ท่านจะทำหน้าที่เลือกรองประธานสภา จะใช้วิธีเดียวกันคือ เสนอชื่อ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน หากมีการเสนอชื่อเกิน ๑ ท่าน ก็จะมีการใช้วิธีลงคะแนนลับเหมือนเดิม หากได้รองประธานสภาแล้ว ก็จะทำให้ นายอำเภอลงนามคำสั่ง ถัดจากนั้นจะให้ประธานสภาเลือกเลขานุการสภา ก็จะใช้วิธีเดิม หลังจากนั้นประธานสภาจะทำหน้าที่ กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ และสมัยแรกของประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งแล้วแต่ทางเทศบาลของเราจะได้พิจารณาร่วมกันจะเอาเดือนไหน วันที่เท่าไร ในสมัยประชุมปี ๒๕๖๔ และสมัยแรกของปี ๒๕๖๕ หลังจากนั้นจะเปิดประชุมสภาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายให้เป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมายเมื่อใด นำเรียนเบื้องต้น ที่นายอำเภอได้พูดเมื่อที่นายกเทศมนตรีจะเข้ามาดำเนินงานอย่างสมบูรณ์หลังจากที่ได้แถลงนโยบายเรียบร้อยแล้ว ในช่วงนี้ท่านสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้เท่าที่จำเป็น เช่น เป็นประธานเปิด การอบรมหรือเป็นประธานเปิดการประชุม เพราะถือว่าเป็นนายกเทศมนตรี ตั้งแต่วันเลือกตั้ง หลังจากประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นผมขอเชิญทุกท่านได้ร่วม บันเทิงภาพร่วมกัน เพื่อเป็นที่ระลึกครับ

คำสั่งอำเภอหางดงที่ ๓๐๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหางดง ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๔๙๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งมอบหมายให้นายอำเภอหางดงเป็นผู้มีอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแลเทศบาลตามในมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับสภาเทศบาลตำบลหางดงได้มีการดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการคัดเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลหางดงและผลการคัดเลือกปรากฏว่า นายอรณพ จันทบุตร ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภา เทศบาลตำบลหางดง นั้น ดังนั้น อาศัย มาตราในแห่งมาตรา ๒๐ วรรคแรก และ มาตรา ๗๑ วรรคสอง ประกอบกับ คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๔๙๑๒ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่ง มอบหมายให้นายอำเภอหางดงเป็นผู้มีอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงแต่งตั้ง นายอรณพ จันทบุตร เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหางดง ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง ครั้งแรก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ลงชื่อ นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง

จากนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกรองประธานสภา และเลขานุการสภาและดำเนินการตามวาระการประชุมต่อไปครับ

นายอรรถนพ จันทบุตร
ประธานสภาเทศบาล

ก่อนอื่นขอสวัสดิ์ท่านนายกอำเภอหางดง ท้องถิ่นอำเภอหางดง ปลัดเทศบาล รวมถึงพนักงานเทศบาลทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คนหางดง ทุกคนรักบ้านเกิด เราจะช่วยกันพัฒนาตำบลหางดงของเราเนะครับ ในวาระต่อไป จะเป็นการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลหางดง ขอเชิญทุกท่านเสนอชื่อ ได้เลยครับ

นายจตุรนต์ ดวงแสง
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหางดง กระผมนายจตุรนต์ ดวงแสง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง เขต ๑ ขอเสนอ ร้อยเอกสุเทพ ปัญญา เป็นรองประธานสภาครับ

นายอรรถนพ จันทบุตร
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรศักดิ์ ศรีเมืองกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอผู้รับรอง ๒ คน ครับ

ยกมือรับรอง

นายบุญมา ผนท่าแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

ยกมือรับรอง

นายอรรถนพ จันทบุตร
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกไหมครับ

นายเจริญ ใบจิว
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมนายเจริญ ใบจิว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง เขต ๒ ขอเสนอ นายจตุรนต์ ดวงแสง เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลหางดงครับผม เชิญท่านจตุรนต์ ดวงแสง ครับ

นายอรรถนพ จันทบุตร
ประธานสภาเทศบาล

นายจตุรนต์ ดวงแสง
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายจตุรนต์ ดวงแสง ขอกราบ ขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาที่ได้เสนอชื่อในการดำรงตำแหน่งรองประธานสภา กระผมขอสละสิทธิ์ให้ผู้ที่มีความเหมาะสม ตามที่ผมได้นำเรียนไปแล้วคือ ร้อยเอกสุเทพ ปัญญา ครับผม

นายอรรถนพ จันทบุตร
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านอื่นจะเสนอชื่ออีกไหมครับ

นายสมศักดิ์ อุปพันธ์
เลขานุการสภาชั่วคราว

ขออนุญาตนำเรียนต่อสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาอันทรงเกียรติเนะครับ กรณีตามระเบียบข้อ ๑๔ ที่กำหนดว่าหากมีผู้เสนอชื่อเพียงหนึ่งคนถือว่าผู้นั้น ได้รับเลือกตามระเบียบข้อ ๑๔ ครับ

นายอรรถนพ จันทบุตร
ประธานสภาเทศบาล

สรุปคือ ร้อยเอกสุเทพ ปัญญา เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลหางดง ครับ

นายอรรถนพ จันทบุตร
ประธานสภาเทศบาล

หลังจากนี้ขอพัก ๑๐ นาที เพื่อให้ท่านนายกอำเภอได้ลงนามคำสั่งอำเภอหางดงครับ ต่อไปเราจะเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหางดงครับ ขอเชิญทุกท่านเสนอชื่อครับ

ร้อยเอกสุเทพ ปัญญา
รองประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมร้อยเอกสุเทพ ปัญญา ขออนุญาตเสนอชื่อนางทรงศิริ กองเพชร เป็นเลขานุการครับ

นายอรรถนพ จันทบุตร
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

นายนิพนธ์ อีรภานุสรณ์ ยกมือรับรอง

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรศักดิ์ ศรีเมืองกลาง ยกมือรับรอง

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอรรถพร จันทรบุดร มีท่านอื่นจะเสนอไหมครับ หากไม่มี ก็จะเป็นนางทรงศิริ กองเพชร นะครับเป็น

ประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหางดงครับ

ลำดับต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาชั่วคราวได้ชี้แจงรายละเอียดครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง

นายสมศักดิ์ อุปพันธ์

ปลัดเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลกรณีในเรื่องของการกำหนดสมัยประชุมสภาตามระเบียบข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาแล้ว ให้คัดเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภา และให้ประธานสภานำปรึกษาในที่ประชุมการประชุมสมัยสามัญดังนี้ สำหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีแรก สมัยแรก ของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับ ปีที่แล้วสภาปีที่แล้ว เราได้กำหนดสมัยประชุมสามัญไว้คือ เดือนกุมภาพันธ์ มีกำหนด ๓๐ วัน เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายน สมัยละ ๓๐ วันและได้กำหนดของปีนี้ สมัยแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ แต่ไม่ได้มีการเรียกประชุม เพราะว่ามีคำสั่งจาก กกต. ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้มีการเรียกประชุมสำหรับการกำหนดประชุมสภาสมัยครั้งนี้ ขออนุญาตเรียนแจ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีหนังสือชักซ้อมหากมีการกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีนี้ไว้แล้วแต่ไม่ได้เรียกประชุมสภาชุดนี้ก็สามารถที่จะกำหนดใหม่ได้หรือจะไม่กำหนดก็ได้ ท่านจะเอาสมัยแรกคือเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งมันผ่านไปแล้วก็ถือว่าแล้วกันไป สมัยต่อไปผมขออนุญาตยกตัวอย่าง ถ้าท่านกำหนดเป็นเดือนพฤษภาคมเราก็จะสามารถประชุมกันในเดือนพฤษภาคมได้เลย โดยไม่ต้องขอเปิดวิสามัญให้นายกมาแถลงนโยบาย ครั้งที่สามก็จะเป็นสิงหาคม ซึ่งจำเป็นต้องเปิดเดือนสิงหาคมเพราะ เราจำเป็นจะต้องประชุมเพื่อพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญและสมัยสุดท้ายท่านอาจจะกำหนดเป็นพฤศจิกายนหรือธันวาคมนะครับซึ่งหลายๆทีก็จะเปิดเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้ผู้บริหารได้มารายงานผลการทำงานในรอบปีที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามนโยบายหรือไม่ ก็จะเป็นไปตามดุลพินิจของสภาได้กำหนดกัน ขอบขอบคุณครับ

นายอรรถพร จันทรบุดร

ประธานสภาเทศบาล

ผมเสนอว่า

สมัยแรก เริ่มวันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

สมัยที่สอง เริ่มวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สมัยที่สาม เริ่มวันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

สมัยที่สี่ เริ่มวันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๕ เริ่มวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

นางสาวสไบพรรณ เทพวรรณ

ท้องถิ่นอำเภอหางดง

นางทรงศิริ กองเพชร

เลขานุการสภา

ขณะนี้ท่านประธานสภาเทศบาลได้ลงนามแต่งตั้งเลขานุการสภา ขอเชิญ

เลขานุการสภาเทศบาลได้ขึ้นกล่าวกับสมาชิกสภาด้วยคะ

สวัสดีคะ นางทรงศิริ กองเพชร นะคะ ขอกราบขอบคุณท่านสมาชิกสภา

เทศบาลทุก ๆ ท่านนะคะ ที่ได้เลือกดิฉันเข้ามาเป็นเลขานุการสภา ขอบคุณคะ

- นายอรรถนพ จันทรบุดร ประธานสภาเทศบาล การกำหนดสมัยประชุม ทุกท่านเห็นชอบไหมครับ
- นางสาวสไบพรรณ เทพวรรณ ท้องถิ่นอำเภอหางดง ขอให้สภาในที่นี้ยืนยันด้วยนะคะ เพราะประธานสภาจะได้ลงนามประกาศ สมัยประชุมออกมาโดยสภาครั้งนี้
- นายอรรถนพ จันทรบุดร ประธานสภาเทศบาล ขอความเห็นชอบด้วยครับผม หากทุกท่านเห็นชอบขอให้ยกมือด้วยครับ เห็นชอบนะครับ เรื่องนี้ผ่านนะครับ สำหรับท่านที่ไม่เห็นชอบ ขอเหตุผล ด้วยครับ
- นายอุทัย ฐานันตรกุล สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอุทัย ฐานันตรกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ มีข้อท้วงติงในสมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ ซึ่งเราจะเปิด สภาในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เราจะเว้นช่วงไปแค่ ๕ วันแล้วมาเปิด โดยที่ผ่านมามีขออนุญาตเรียนปรึกษาว่า ที่ผ่านมาสภาจะมีการขอเปิดวิสามัญ ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม เป็นช่วงปลายปีงบประมาณ ซึ่งตอนนั้น ทางฝ่ายบริหารจะขอใช้เงินเหลือจ่าย หากเราเปิดแบบนี้เราอาจจะยังไม่มี ข้อราชการในการเปิดสภา เราสามารถพอที่จะขยับวันได้อีกไหมครับ หรือ หากท่านประธานจะคงร่างนี้ไว้ก็ได้ครับ
- นายจาตุรนต์ ดวงแสง สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายจาตุรนต์ ดวงแสง สมาชิกสภา เทศบาล เขต ๑ ผมมีความเห็นว่าหากเราคงร่างเดิม ผมดูสัดส่วนแล้วก็ไม่ น่าจะมีปัญหาอะไร แต่เพื่อความสบายใจ ซึ่งอาจจะมีส่วนนะครับของเวลาที่ มันคาบเกี่ยวกัน ถ้าหากสามารถปรับได้เหมือนที่สมาชิกสภาที่ได้นำเสนอ ก็น่าจะเป็นการดี เพราะมันกระชั้นชิดไปนิดนึง แต่ถามว่าโครงสร้างที่เรา ตั้งขึ้นมาตรงนี้มีมันก็โอเค แต่หากขยับไปได้มันก็จะโอเค ขอให้ลองปรึกษากันดูครับ หากท่านประธานสภาเห็นว่าโครงสร้างเดิมมันโอเค ก็ให้ ประธานสภาขอมติที่ประชุมเลยครับ
- นายอรรถนพ จันทรบุดร ประธานสภาเทศบาล มติที่ประชุม จันเอาตามนั้นครับ หากไม่ทันเราค่อยขยายนะครับ ขอมติที่ประชุมด้วย ครับ หากเห็นชอบให้ยกมือขึ้นด้วยครับ ผ่านนะครับ ยกมือเห็นชอบด้วยคะแนน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา) เห็นชอบตามที่ประธานสภาเทศบาลเสนอ
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
- นายอรรถนพ จันทรบุดร ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเราจะคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่า สามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอเชิญทุกท่านเสนอชื่อครับ
- นายนิพนธ์ ธีรภานุสรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายนิพนธ์ ธีรภานุสรณ์ สมาชิกสภา เทศบาล เขต ๑ ขอเสนอ นายจาตุรนต์ ดวงแสง ครับ
- นายอรรถนพ จันทรบุดร ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ

นายสุรศักดิ์ ศรีเมืองกลาง สมาชิกสภาเทศบาล	ยกมือรับรอง
นายบุญมา ฝนท่าแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล	ยกมือรับรอง
นายอรณพ จันทรบุดร ประธานสภาเทศบาล	ขอเชิญทุกท่านเสนอชื่อคนที่สองเชิญครับ
นายอุทัย ฐานันดรกุล สมาชิกสภาเทศบาล	กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายอุทัย ฐานันดรกุล สมาชิกสภา เทศบาล เขต ๒ ขอเสนอนายกนก วุฒิสรรพ์ ครับ
นายอรณพ จันทรบุดร ประธานสภาเทศบาล	ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ
นายเจริญ ใบจิว สมาชิกสภาเทศบาล	ยกมือรับรอง
นายประเสริฐ คำคง สมาชิกสภาเทศบาล	ยกมือรับรอง
นายกนก วุฒิสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาล	กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายกนก วุฒิสรรพ์ ขอสละสิทธิ์ครับผม
นายอรณพ จันทรบุดร ประธานสภาเทศบาล	ขอเชิญทุกท่านเสนอชื่อคนที่สองเชิญครับ
นายนิกร สิทธิธรรม สมาชิกสภาเทศบาล	กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายนิกร สิทธิธรรม ขอเสนอ นายประเสริฐ คำคง ครับ
นายอรณพ จันทรบุดร ประธานสภาเทศบาล	ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ
นายกนก วุฒิสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาล	ยกมือรับรอง
นายอุทัย ฐานันดรกุล สมาชิกสภาเทศบาล	ยกมือรับรอง
นายอรณพ จันทรบุดร ประธานสภาเทศบาล	ขอเชิญทุกท่านเสนอชื่อคนที่สามเชิญครับ
นายประเสริฐ คำคง สมาชิกสภาเทศบาล	กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายประเสริฐ คำคง ขอเสนอ นายอุทัย ฐานันดรกุล ครับ
นายอรณพ จันทรบุดร ประธานสภาเทศบาล	ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ
นายนิกร สิทธิธรรม สมาชิกสภาเทศบาล	ยกมือรับรอง
นายเจริญ ใบจิว สมาชิกสภาเทศบาล	ยกมือรับรอง

นายอรรถพร จันทรบุดร ประธานสภาเทศบาล นายกนก วุฒิสรรพ์ สมาชิกสภาเทศบาล นายอรรถพร จันทรบุดร ประธานสภาเทศบาล นายอุทัย ฐานันดรกุล สมาชิกสภาเทศบาล นายประเสริฐ คำคง สมาชิกสภาเทศบาล นายอรรถพร จันทรบุดร ประธานสภาเทศบาล นายสุรศักดิ์ ศรีเมืองกลาง สมาชิกสภาเทศบาล นายอรรถพร จันทรบุดร ประธานสภาเทศบาล นางทรงศิริ กองเพชร เลขานุการสภาเทศบาล นายนิพนธ์ ธีรภานุสรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล นายอรรถพร จันทรบุดร ประธานสภาเทศบาล นายจาตุรนต์ ดวงแสง สมาชิกสภาเทศบาล นายอรรถพร จันทรบุดร ประธานสภาเทศบาล ร้อยเอกสุเทพ ปัญญา รองประธานสภาเทศบาล นายอุทัย ฐานันดรกุล สมาชิกสภาเทศบาล นายอรรถพร จันทรบุดร ประธานสภาเทศบาล นายเจริญ ใบจิว สมาชิกสภาเทศบาล นายอรรถพร จันทรบุดร ประธานสภาเทศบาล นายอุทัย ฐานันดรกุล สมาชิกสภาเทศบาล	ปกติคณะกรรมการจะไม่เกิน ๗ คน ตอนนี้ได้มา ๓ คน จะมีผู้เสนอเพิ่มอีกไหม ขอเชิญทุกท่านเสนอชื่อคนที่สี่เชิญครับ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายกนก วุฒิสรรพ์ ขอเสนอ นายเจริญ ใบจิว ครับ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ ยกมือรับรอง ยกมือรับรอง ขอเชิญทุกท่านเสนอชื่อคนที่ห้าเชิญครับ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายสุรศักดิ์ ศรีเมืองกลาง ขอเสนอ นายบุญมา ฝนท่าแก้ว ครับ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ ยกมือรับรอง ยกมือรับรอง ขอเชิญทุกท่านเสนอชื่อคนที่หกเชิญครับ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายจาตุรนต์ ดวงแสง ขอเสนอ นายนิพนธ์ ธีรภานุสรณ์ ครับ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ ยกมือรับรอง ยกมือรับรอง ขอเชิญทุกท่านเสนอชื่อคนสุดท้ายลำดับที่เจ็ดเชิญครับ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายเจริญ ใบจิว ขอเสนอ นายนิกร สิทธิธรรม เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ ยกมือรับรอง
--	--

นายนิพนธ์ ธีรภานุสรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอรรถนพ จันทรบุดร
ประธานสภาเทศบาล

ยกมือรับรอง

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดง จำนวน ๗ คน
ประกอบด้วย

๑. นายจาตุรนต์ ดวงแสง
๒. นายประเสริฐ คำคง
๓. นายอุทัย ฐานันดรกุล
๔. นายเจริญ ไบजू
๕. นายบุญมา ฝนท่าแก้ว
๖. นายนิพนธ์ ธีรภานุสรณ์
๗. นายนิกร สิทธิธรรม

ที่ประชุม

นายอรรถนพ จันทรบุดร
ประธานสภาเทศบาล

รับทราบ

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณท่านนายอำเภอหางดง ท้องถิ่นอำเภอหางดง เทศบาล
ตำบลหางดง รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุก ๆ ท่าน สำหรับในการประชุมสภาเทศบาล
ครั้งแรกนี้ ขอขอบคุณครับ ขอปิดประชุมครับ จากนั้นขอเชิญทุกท่านร่วม
ถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.

(ลงชื่อ)



(นางสิริพร สมบูรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นางทรงศิริ กองเพชร)

เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม